
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๓ 

วันจันทรท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  หองประชมุ ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
๕. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. นายศรัณยรักษ  ภัทรพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๘. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๙. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
๑๐. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๑. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๒. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๓. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๔. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๕. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  (ติดภารกิจ /ไปราชการ) 
๑. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๒. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม 

๑. ผศ.ไวกณูฑ  ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๓. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๔. รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
๕. ผศ.รุจิเรข  ปราชญากุล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
๖. ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๗. ดร.ปรียนันท  สิทธิจินดาร ผูชวยอธิการบดี 
๘. ผศ.อํานวย  บญุศรี คณบดีคณะครศุาสตร 
๙. รศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
๑๐. รศ.บรรจบ  วงษพิพัฒนพงษ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๑. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๒. ดร.โกศล  อินทวงศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๑๓. ผศ.วิโรจน  อ่ิมเอิบ รักษาการ คณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 
๑๔. วาที ่ร.ต.ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๕. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
๑๖. ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม รักษาการ ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
๑๗. น.ส.อรสา  ออนถาวร รักษาการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๘. ผศ.จาํเริญ  คังคะศรี (แทน) คณบดคีณะนเิทศศาสตร 
๑๙. นายประสาน โชคชวยพัฒนากิจ (แทน) คณบดคีณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
๒๐. ผศ.ฉวี  สิงหาด กรรมการฝายตรวจสอบและรายงานผลฯ 
๒๑. นายสกล  กิจจริต หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๒๒. นายกฤษณะพงศ สุวรรณโชติ นายกสโมสรพนักงานเจาหนาที่ 
๒๓. นายสุพัฒน  กติติวงศรักษา หัวหนาหนวยงานอาคารและสถานที่ 
๒๔. นางสุภาพ  สุภาวกุล (แทน) หวัหนาหนวยงานการเงิน 
๒๕. นางศิริกาญจน  สุขเศรษฐศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๒๖. น.ส.กาญจนา  เรืองภักดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๒๗. น.ส.วรรณี  คํารัตน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๒๘. นางธนพร  หบีโอสถ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๒๙. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๓๐. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๓

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

วาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหประชมุทราบ 

 ๑.๑ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงใหที่ประชุมทราบ  ดังนี ้
 ๑) การเลื่อนกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวขออภัยที่ไมสามารถมาประชุมตามตารางกําหนด 
ในวันศุกรที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
 ๒) กําหนดเวลาและการพิจารณาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ 
  การพิจารณาวาระการประชุมครั้งนี้  กําหนดใหมีการพิจารณาวาระปกติ             
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. หลังจากนั้นขออนุญาตเปนการพิจารณาวาระเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  อนุญาตให รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 
อธิการบดี  แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
 ๑) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดระยอง 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงวาขณะนี้รัฐบาลอนุญาตใหมีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดระยองแลว  โดยจังหวัดระยองไดตกลงทําความรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย โดยเปดสาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขา
ส่ิงแวดลอมเปนสวนใหญ  ฉะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะตองสรางความเขมแข็ง               
ดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรเพื่อแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓     
(ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  โดยมีการแกไขรายชื่อ
ผูมาประชุม ลําดับท่ี ๑๖  นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ  แกไขเปนผูไมมาประชุมในลําดับท่ี  ๖ 
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วาระท่ี  ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

 ๓.๑ สรุปผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ            
สภามหาวิทยาลั ย  นํ า เสนอ  ผลการประ เมินตน เองสํ าห รับกรรมการสภามหาวิทยาลั ย                            
(ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ไดทําการประเมิน
ความคิดเห็นตอกระบวนการประชุม  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาระบบและกลไกการประชุม                   
สภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยกลุมตัวอยาง
ในการตอบแบบประเมิน ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๖ คน โดยใชแบบประเมิน               
ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยไดพัฒนาขึ้น 
 ผลการประเมินตนเองที่มีตอระบบการประชุม เปนดังนี้ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นตอกระบวนการประชุมโดยรวมในระดับมาก  
( X = ๓.๐๙) และมีระดับความคิดเห็นตอระบบการประชุมในระดับมากทุกระบบเรียงตามลําดับ ไดแก ระบบ
กอนการประชุม ( X = ๓.๑๕) ระบบระหวางการประชุม ( X = ๓.๐๘) และระบบหลังการประชุม ( X = ๒.๙๔) 
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรียงอันดับตามประเด็นตาง ๆ ๕ อันดับ พบวา 
 อันดับ ๑ คือ วาระการประชุมไดผานการกลั่นกรองตามลําดับขั้นตอนกอนเขาประชุม  (X = ๓.๔๔) 
 อันดับ ๒ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายตามประเด็นในวาระและใหขอเสนอแนะใน
เชิงสรางสรรค (X = ๓.๓๘) 
 อันดับ ๓ คือ สงเอกสารลวงหนากอนการประชุมอยางนอย ๗ วัน (X = ๓.๒๕) 
 อันดับ ๔ คือ มีการจัดวาระที่ตรงกับอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เชน เร่ืองแจงเพื่อทราบหรือเร่ืองพิจารณา (X = ๓.๒๕) 
 อันดับ ๕ คือ มีรูปแบบการนําเสนอการชี้แจงแตละวาระ มีขั้นตอนและรายละเอียดที่ชัดเจน 
(X = ๓.๑๓) 
 ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ  คณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัยตองพิจารณา
กล่ันกรองวาระมาก  ซ่ึงไมเปนไปตามกรอบที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
ควรมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฝายตาง ๆ เชนเดียวกับคณะกรรมการฝายกฎหมาย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม ๑.  รับทราบ 
  ๒.  เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องตามกลุมงาน 
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 ๓.๒ คูมือและแนวปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภา
มหาวิทยาลัย นําเสนอแผนปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป ของคูมือและแนวปฏิบัติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๖/๒๕๕๓ วันที่                          
๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ไดมีมติใหดําเนินการตามขอเสนอแนะและใหนําเสนอแผนปฏิบัติการ                      
ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
รําไพพรรณีไดดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบแนวคิด              
ในการบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบกรอบแนวคิดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และแผน                
การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป 

 ๓.๓ โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอโครงการจัดตั้ง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้   ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ                 
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากเปนนโยบายของ                          
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหฝายบริหารจัดตั้ง 

 ๓.๔ ขอสรุปคณะอนุกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใหเปนการประชุมพิจารณา

เฉพาะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

วาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๔.๑ การเปดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  [ม.๑๘ (๑๗)] 

 ผศ.อํานวย  บุญศรี  คณบดีคณะครุศาสตร  นําเสนอการเปดขยายช้ันเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖) 
เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนา ๔ ป ของมหาวิทยาลัย (๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) โดยมุงเนนจัดการเรียน              
การสอนกลุมวิทยาศาสตร  เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา และเปนแหลงเรียนรู                
และวิจัยนวัตกรรมการศึกษา  มีแผนการบริหารจัดการ ระหวางป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖  ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๖

๑) จํานวนนักเรียนปละ ๔๐ คน  รวม  ๑๒๐  คน 
๒) จํานวนบุคลากร  ๔๕  คน 
๓) ครุภัณฑ  ๒,๒๔๕,๐๐๐  บาท  (สองลานสองแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) 
๔) อาคารและสิ่งกอสราง  ๑๕  หอง 
๕) หลักสูตรกลุมวิทยาศาสตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖) งบประมาณ  ๑๗,๑๐๔,๐๐๐  บาท (สิบเจ็ดลานหนึ่งแสนสี่พันบาทถวน) 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. โรงเรียนมีรายไดจากที่ใดบาง 
๒. ควรใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว 
๓. ควรเปนโรงเรียนสองภาษา 
๔. มีการศึกษาขอมูลจากโรงเรียนสาธิตอื่น ๆ 
๕. ควรมีโครงการรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ ดวย 
๖. คุมคากับการลงทุนหรือไม 
๗. ตองมีแผนที่ชัดเจนทุก ๆ ดาน 
๘. ควรบริหารงานโดยมืออาชีพ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการเปดขยายชั้นเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติท่ีประชุม ๑.  เห็นชอบในหลักการใหเปดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ปท่ี ๔-๖ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๒. ใหคณบดีคณะครุศาสตรจัดทํารายละเอียดของโครงการใหชัดเจน 
๓. นําเสนอสูการพิจารณาของที่ประชุมอีกคร้ัง 
๔. แตงตั้ง ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย

เปนท่ีปรึกษาโครงการ 

๔.๒  แผนธุรกิจโครงการรับบริการออกแบบพิมพผาใบขนาดใหญและจัดทําของท่ีระลึก 
[ม.๑๘ (๑๖)] 
  ผศ.วิโรจน  อ่ิมเอิบ  รักษาการคณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป นําเสนอ
แผนธุรกิจโครงการรับบริการออกแบบพิมพผาใบขนาดใหญและจัดทําของที่ระลึกของคณะอัญมณีศาสตร
และประยุกตศิลป 
 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้   ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ                 
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากไมมีในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และไมเห็นควรในการใชงบประมาณรายจายจากเงินรายได 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๗

 ๔.๓ แตงตั้งรักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี [ม.๑๘ (๑๔)] 

 ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอการแตงตั้งรักษาการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้   ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ                 
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากขาดขอมูล หลักเกณฑ และ
คุณสมบัติของผูไดรับการแตงตั้ง 

 ๔.๔ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  กองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

  ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 

 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้   ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ                 
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากขาดรายละเอียดของ
วัตถุประสงคของกองทุน 

 ๔.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย สโมสรพนักงานเจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

 นายกฤษณะพงศ   สุวรรณโชติ   นายกสโมสรพนักงานเจาหนาที่   นําเสนอ                     
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย สโมสรพนักงานเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี พ.ศ. ... (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 

 สโมสรพนักงานเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เปนสื่อกลางในการประสานสัมพันธระหวางพนักงานเจาหนาที่กับมหาวิทยาลัย และระหวางพนักงาน
เจาหนาที่ดวยกัน  เพื่อเปนการเสริมสรางความสามัคคี สงเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยและรักษาสิทธิอันพึง
ได  การมีระเบียบฉบับนี้จะชวยทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ของสโมสรพนักงานเจาหนาที่ ไดดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงรางระเบียบฯ นี้ ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๙  เมษายน ๒๕๕๓  และคณะกรรมการฝายกฎหมาย                  
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๘

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  สโมสรอาจารยมีการจัดตั้งโดยระเบียบสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
อยูแลวควรทบทวนแกไขปรับปรุงใหเปนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี วาดวย สโมสรพนักงานเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย  
สโมสรพนักงานเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 

 ๔.๖ รายงานการใชจายงบประมาณแผนดิน ไตรมาสที่ ๓ [ม.๑๘ (๓)] 
  น.ส.สุภาพ  สุภาวกุล  หนวยงานการเงิน  นําเสนอรายงานการใชจายงบประมาณแผนดิน 
ไตรมาสที่ ๓ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 งบประมาณแผนดิน จากรายงานผลการใชจายงบประมาณแผนดินประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓  ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓) แยกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ    
ผลปรากฏการเบิกจายงบประมาณแผนดินจากระบบ GFMIS สรุปไดดังนี้ 

๑. แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงดานสังคม 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป 

- ไดรับจัดสรรงบสุทธิ ๑๘๐,๘๐๐.๐๐  บาท  
- แผน ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓  ไมมีแผนการเบิกจาย 
- ผล ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓  ไมมีการเบิกจาย 

๒. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
 ผลผลิต/โครงการ : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- ไดรับจัดสรรงบสุทธิ ๓๔,๔๕๑,๓๐๐.๐๐   บาท  
 ** มีการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบบุคลากรไปเปนงบกอสราง  
  จํานวน ๔๒๓,๔๑๑.๐๐ บาท  งบสุทธิคงเหลือเทากับ ๓๔,๐๒๗,๘๘๙.๐๐ บาท  

- แผน ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ ตองเบิกจายแลว รอยละ ๒๔.๖๖ 
- ผล ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ เบิกจายจริง รอยละ ๒๒.๕๐ 

 ผลผลิต/โครงการ : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
- ไดรับจัดสรรงบสุทธิ    ๙๓,๑๙๔,๔๐๐.๐๐   บาท 
- แผน ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ ตองเบิกจายแลว รอยละ ๒๖.๕๙ 
- ผล ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ เบิกจายจริง รอยละ ๒๑.๓๔ 

 ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
- ไดรับจัดสรรงบสุทธิ    ๑๐,๓๙๙,๑๐๐.๐๐   บาท 
- แผน ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ ตองเบิกจายแลว รอยละ ๗.๒๑ 
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- ผล ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ เบิกจายจริง รอยละ ๖.๐๔ 
 ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวจัิยเพื่อสรางองคความรู 

- ไดรับจัดสรรงบสุทธิ ๔,๒๙๔,๑๐๐.๐๐   บาท 
- แผน ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ ไมมีแผนการเบิกจาย 
- ผล ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ เบิกจายจริง รอยละ ๒.๑๕ 

๓. แผนงาน  :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ไดรับจัดสรรงบสุทธิ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
- แผน ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ ตองเบิกจายแลว รอยละ ๒๔.๐๗ 
- ผล ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ เบิกจายจริง รอยละ ๒๑.๑๘ 

แผน-ผลการใชจายงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ซ่ึงสรุปรวม           
การใชจายของไตรมาสที่ ๑ - ๓ แยกตามแผนงาน /ผลผลิต/โครงการ   เมื่อสรุปรวม ๓ ไตรมาส 
มหาวิทยาลัยจะตองมีการเบิกจายตามแผนแลวรอยละ ๗๘.๕๗ แตผลการใชจายจริงสามารถเบิกจายได
เพียงรอยละ ๖๔.๘๔  ซ่ึงยังต่ํากวาแผนที่กําหนดอยูรอยละ ๑๓.๗๓  

งบรายได  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบรายไดใหกับคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานักตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยโดยจัดสรรเงินรายไดทั้งหมด ๙๐,๙๒๔,๕๐๐ บาท ขณะนี้ ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ ระหวาง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดมีการโอนเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม-ลดงบรายไดใหกับคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก ทําใหงบจัดสรรสุทธิขณะนี้เทากับ ๑๐๖,๐๓๖,๐๐๔ บาท      
มีการโอนเพิ่มขึ้นจากงบจัดสรร ๑๕,๒๑๑,๕๐๔ บาท  

จากงบเงินรายไดที่ไดจัดสรรเพิ่มเติม ณ ส้ินไตรมาสที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๓           
มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น ๖๖,๐๔๘,๓๓๓.๘๙ บาท คิดเปนรอยละ ๖๒.๒๙ ของเงินงบประมาณจัดสรรทั้งหมด   
โดยมีลําดับผลการเบิกจายของแตละหนวยงาน  ตามลําดับดังนี้ 

๑. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพฒันาชุมชน ๙๘.๔๖% 
๒. สโมสรพนักงานเจาหนาที ่ ๙๗.๗๒% 
๓. หนวยตรวจสอบภายใน ๙๐.๗๓% 
๔. ศูนย กศ.อช. ๘๕.๔๙% 
๕. คณะวิทยาการคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๓.๗๐% 
๖. สภาคณาจารย ๘๓.๔๖% 
๗. ศูนยสารพัดชางตราด ๗๙.๓๖% 
๘. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ๗๓.๙๙% 
๙. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ๖๙.๘๖% 
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๑๐. บัณฑิตวิทยาลยั ๖๗.๔๒% 
๑๑. คณะวิทยาการจัดการ  ๖๓.๙๗% 
๑๒. คณะครุศาสตร ๖๓.๓๓% 
๑๓. สํานักงานอธิการบดี ๖๒.๔๔% 
๑๔. ศูนย กศ.บป.ระยอง ๖๑.๖๓% 
๑๕. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๕๘.๘๕% 
๑๖. คณะนติิศาสตร ๔๕.๕๔% 
๑๗. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๒.๔๑% 
๑๘. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๓๘.๑๓% 
๑๙. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๓๗.๘๕% 
๒๐. คณะนเิทศศาสตร ๒๙.๗๔% 
๒๑. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี - 
๒๒. คณะอัญมณีศาสตรและประยกุตศิลป - 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. ควรมีการเปรียบเทียบการใชจายแตละไตรมาส 
๒. ควรมีคําอธิบายเหตุผลการเพิ่มหรือลดของรายจาย 
๓. สรุปรายงานสิ้นปงบประมาณ พรอมสรุปปญหาเพื่อหาทางแกไข 
๔. ติดตามและแจงทุกหนวยงานใหใชงบใหเปนไปตามแผน 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรายงานการใชจายงบประมาณ
แผนดิน ไตรมาสที่ ๓  

 มติท่ีประชุม ๑.   เห็นชอบ รายงานการใชจายงบประมาณแผนดิน ไตรมาสที่  ๓ 
๒. ในครั้งตอไปใหมีการเปรียบเทียบการใชจายแตละไตรมาส 
๓. สรุปรายงานการใชจายเงินสิ้นปงบประมาณพรอมปญหา              

แตละไตรมาส 
๔. ติดตามและแจงทุกหนวยงานใหใชจายเงินใหเปนไปตามแผน 

 ๔.๗ สรุปรายรับ-รายจายเงินนอกงบประมาณของงานจัดเก็บและหารายได ไตรมาสที่ ๓  
[ม.๑๘ (๑๑)] 

 ผศ.ฉวี  สิงหาด  กรรมการฝายตรวจสอบและรายงานผล  นําเสนอรายงานสรุป
รายรับ-รายจายเงินนอกงบประมาณของงานจัดเก็บและหารายได ไตรมาสที่ ๓ (ดังเอกสารประกอบ               
การชี้แจง) 
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 งานจัดเก็บและหารายไดมีหนาที่บริหารจัดการรายไดของเงินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยจากหนวยงานยอย  ๗  หนวยงาน  ไดแก  สนามกอลฟ โรงแรมริมกรีน  การจัดเก็บรายได
น้ําดื่ม  การขายคูมือนักศึกษา  รายไดจากกองพัฒนานักศึกษา  รายไดเพื่อพัฒนาวังสวนบานแกว                 
และตูบริจาควังสวนบานแกว  ในรอบไตรมาสที่ ๓ ที่งานจัดเก็บ และหารายไดมีรายรับ  รายจาย  และ
เงินคงเหลือ  ตามตารางตอไปนี้ 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ   
๑. ควรมีคณะกรรมการแผนธุรกิจเพื่อสรางกรอบงาน 
๒. ตองมีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีของการทําธุรกิจ 
๓. การทําธุรกิจตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

 ประเด็นเสนอ เ พื่ อ ใ ห ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ร า ย รั บ -ร า ย จ า ย                        
เงินนอกงบประมาณ ของงานจัดเก็บและหารายได  ไตรมาสที่ ๓ 

 มติท่ีประชุม ๑.  เห็นชอบสรุปรายรับ-รายจายเงินนอกงบประมาณของงานจัดเก็บ                
และหารายได  ไตรมาสที่ ๓ 
  ๒ .  มอบฝายบริหารพิจารณาทบทวนการจัดทําแผนธุร กิจ                  
ของงานจัดเก็บและหารายได 

 ๔.๘ (ราง) แผนการจัดการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  [ม.๑๘ (๑)] 
  ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ (ราง) 
แผนการจัดการเรียนรู  (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
  สืบเนื่องจากเปนการจัดทําแผนหนึ่งแผนของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจากคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ  (ก .พ .ร . )  เปนตัว ช้ีวัดที่  ๑๔ .๒  มิติที่  ๔                           
ดานการพัฒนาสถาบัน จําเปนตองผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐานในการจัดทํา
แผน  ซ่ึงเปนบัญญัติใหสวนราชการตองบริหารราชการใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน            
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน กระจายอํานาจตัดสินใจ อํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน  ซ่ึงรางแผนการจัดการเรียนรู ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓  ไดผานการพิจารณาจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่                  
๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  และสรุปไดดังนี้ 

๑. หนวยงานที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ๑๑ หนวยงาน 
๒. โครงการ  ๒๗  โครงการ 

๒.๑  ใชงบประมาณ  ๑๓  โครงการ 
๒.๒  ไมใชงบประมาณ  ๑๔  โครงการ 

  ๓. งบประมาณ  ๒๗๕,๘๐๑  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันแปดรอยหนึ่งบาทถวน) 
 ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ   ควรมีคําอธิบายโครงการที่ใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ(ราง) แผนการจัดการเรียนรู  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ(ราง) แผนการจัดการเรียนรู  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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 ๔.๙ โครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตร-ธิดาของขาราชการทหารสังกัดหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน   และบุตร-ธิดาของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน               
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔    [ม.๑๘ (๑๖)] 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอโครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตร-ธิดา
ของขาราชการทหารสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและบุตร-ธิดาของขาราชการตํารวจสังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 เนื่องดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีนโยบายสงเสริมโอกาสการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักเรียนที่เปนบุตร-ธิดาของขาราชการทหารสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  
และบุตร-ธิดาของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนที่สําเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)                      
ตามคุณสมบัติที่ระบุไวในหลักสูตรดวยระบบรับตรง  เพื่อใหไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและ
เปนหลักประกันวาบุตร-ธิดาของขาราชการสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและกองบัญชาการ           
ตํารวจตระเวนชายแดนที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑดีและมีความตั้งใจในการเรียนจะมีโอกาสศึกษาตอ         
ในระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงโครงการนี้ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม  คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่  
๕/๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓                       
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ   

๑. เพิ่มรายละเอียดการใหคาใชจายที่ไดรับการยกเวนและคาใชจายที่ใหทุน 
๒. จัดลําดับความสําคัญของการพิจารณาใหทุน 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาสําหรับ
บุตร-ธิดาของขาราชการทหารสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและบุตร-ธิดาของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตร-ธิดาของขาราชการ
ทหารสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและบุตร-ธิดาของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  โดยใหยกเวนคาบํารุงการศึกษา เฉพาะสวนท่ีเกินจาก             
การใชสิทธิเบิกจากทางราชการ 

 ๔.๑๐ โครงการทุนชางเผือกมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  [ม.๑๘ (๑๖)] 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอโครงการทุนชางเผือกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๔

 เนื่องดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินมีบทบาท
ในการผลิตบัณฑิต จึงไดมีการกําหนดนโยบายในการเพิ่มจํานวนการผลิตบัณฑิต และเปนการเปด
โอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สมัครเขาศึกษาตอ  ซ่ึงโครงการนี้ได                            
ผานการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่                     
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  และคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ    

๑. เพิ่มจุดประสงคหลังจบการศึกษาแลว 
๒. ผลการเรียน (GPA) ควรใช ๕ ภาคเรียน 
๓. เปนการลงทุนสูงมาก 
๔. ถานักศึกษามีศักยภาพ ควรหาทุนใหศึกษาตอ 

 ประเด็นเสนอ เพื่ อใหที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบโครงการทุนช าง เผือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงการทุนชางเผือกมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
โดยเพิ่มวัตถุประสงคของโครงการ คือ คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ๔.๑๑ ขออนุมัติใหปริญญาบตัรและประกาศนียบัตร คร้ังท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๒ [ม.๑๘ (๔)] 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอขออนุมัติใหปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามบัญชีรายช่ือผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 
ในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒  (ดังเอกสารแยกเลม) 
  สภาวิชาการไดอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา  รวมจํานวน ๓ คร้ัง  ดังนี้ 

๑. ประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓   
  มีผูสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๔๓  ราย 

๒. ประชุมสภาวิชาการ  คร้ังที่พิเศษ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓   
  มีผูสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๒๓  ราย 

๓. ประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่พิเศษ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓    
  มีผูสําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๔๒๘  ราย 
  รวมท้ังสิ้น  ๔๙๔   ราย 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๕

  โดยมีรายละเอียดสาขาวิชา ดังนี้ 

 ปริญญาโท  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๓ 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ๒ 
  รวม ๑๕ 

 หลักสูตรเกา : กอนป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาชีพครู  ๖ 
  รวม  ๖ 

 ปริญญาตรี 
 สาขาวิชาศิลปศาสตร เกียรตินิยมอันดับ  ๒  ๑ 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ  ๒  ๗ 
 สาขาวิชาการศึกษา   ๒ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร  ๑๕๕ 
 สาขาวิชาศิลปศาสตร  ๑๒ 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ๙๘ 
 รวม ๒๗๕ 

 หลักสูตรใหม : ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑  ๕ 
  เกียรตินิยมอันดับ ๒  ๔ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑ 
  เกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑  ๗ 
  เกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ๒๙ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ๒๐ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ๒๔ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ๒๖ 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ๗ 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ๒๐ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๖

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๔๓ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ๘ 
 รวม ๑๙๘ 
  รวมท้ังสิ้น ๔๙๔ ราย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 
คร้ังที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 มติท่ีประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร คร้ังท่ี๔ ปการศึกษา ๒๕๕๒  

 ๔.๑๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
สมทบกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
รําไพพรรณี วาดวย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  (ดังเอกสาร
ประกอบการชี้แจง) 
  (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นโดยศึกษาขอมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ในประเด็นดานการบริหารงานและการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยในอนาคต             
ที่จะรับสถาบันการศึกษาขั้นสูงสมทบในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓  และคณะกรรมการฝายกฎหมาย             
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...   
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...   

 ๔.๑๓ ขอเปล่ียนแปลงกําหนดวันยกเลิกการดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
คณะนิติศาสตร [ม.๑๘ (๑๔)] 
 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ                
สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากใหนําไปรวมในวาระที่ ๓.๔ 

 ๔.๑๔ ขอใหทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  [ม.๑๘ (๑๕)] 
 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ                
สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากใหนําไปรวมในวาระที่ ๓.๔ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๗

 ๔.๑๕ การเปดเผยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๒   และครั้งท่ี 
พิเศษ/๒๕๕๓ [ม.๑๘ (๑๕)] 
 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ                
สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากใหนําไปรวมในวาระที่ ๓.๔ 

วาระท่ี  ๕ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๕.๑ การดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดมีหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแตงตั้งผูแทนไปชี้แจงขอเท็จจริงนั้น 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่  ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยรับฟง                  
คําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา   แลวปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการฟองรองเปนคดีอยู ในศาล   โดยมีประเด็น                        
แหงคดีเกี่ยวเนื่องกับประเด็นปญหาตามขอหารือ  และโดยขอที่ ๙ (๑) แหงระเบียบคณะกรรมการ    
กฤษฎีกา วาดวย การรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒           
กําหนดวากรรมการกฤษฎีกาจะไมพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายในเรื่องที่มีการฟองรองเปนคดี          
อยูในศาล  ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไมอาจรับเรื่องที่ขอหารือมาไวพิจารณาใหความเห็นได 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย  เกณฑมาตรฐานภาระงาน                
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
พ.ศ. ๒๕๕๒ [ม.๑๘ (๑๕)] 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี            
วาดวย  เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย            
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้  ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการ  อํานวยการ               
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓  เนื่องจากเปนอํานาจของอธิการบดี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๘

 ๕.๓ การติดตามผลการดํ า เนินงานโครงการแผนพัฒนามหาวิทยา ลัยสู ส ากล     
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) 
 ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ           
การติดตามผลการดําเนินงานโครงการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(รอบ ๖ เดือน)   (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 

 เนื่องจากเปนการจัดทําแผนหนึ่งแผนของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
ภายนอกจากคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) เปนตัวช้ีวัดที่ ๕ มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล 
จําเปนตองผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐานในการติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการของแผนฯ ซ่ึงเปนบัญญัติใหสวนราชการตองบริหารราชการใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ประสิทธิภาพคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน กระจายอํานาจ
ตัดสินใจ  อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน   
ซ่ึงเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ที่ประชุมไดมีมติรับทราบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน)  ซ่ึงผานการกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  

 สรุปโครงการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้ 
สถานะ (จํานวนโครงการ) 

ท่ี หนวยงาน ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

๑ กองนโยบายและแผน ๓ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๑ 
  ๗ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ - ๑ - 
๒ สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ ๗ ๑ ๕๐,๐๐๐ - ๑ - 
๓ สถาบันวิจัยและพฒันา ๓ ๓ ๙๐๐,๐๐๐ - ๓ - 
๔ คณะครุศาสตร ๑ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 
๕ คณะมนุษยศาสตรฯ ๑ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ - ๓ - 
  ๓ ๓ ๑,๐๖๙,๐๐๐ - ๑ - 
  ๗ ๑ - - ๑ - 
๖ คณะวิทยาการจัดการ ๗ ๑ ๒๐,๐๐๐ - ๑ - 
๗ คณะวิทยาศาสตรฯ ๓ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - ๗ - 
๘ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑ ๒ ๘๗,๕๘๔ ๑ ๑ - 
๙ คณะเทคโนลยีอุตสาหกรรมฯ ๓ ๑ ๒๑๓,๙๐๐ - ๑ - 

  ๗ ๑ ๒๑๓,๙๐๐ - - ๑ 

รวม ๑๙ ๓,๙๐๔,๓๘๔ ๑ ๒๐ ๒ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๙

 ๕.๔ ผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) 
 ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ           
ผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนแผนหนึ่งของการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตัวช้ีบงชี้ที่ 
๑ .๑  และ  ๑ .๒  องคประกอบที่  ๑  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดํา เนินการซึ่ งมี                           
ความจําเปนตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปน
หลักฐานในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปนบัญญัติใหสวนราชการ           
ตองบริหารราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา ๙ (๓) พระราชกฤษฎีกา      
วาดวย หลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมี          
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการ
กําหนดขึ้น  ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
กําหนด  ซ่ึงเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่                  
๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ที่ประชุมไดมีมติ รับทราบผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ                         
พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) 

 สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้ 

๑. จํานวนโครงการ ๘ โครงการ 
๒. จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย ๑๖ ตัวช้ีวดั 
๓. จํานวนตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมาย ๕ ตัวช้ีวดั 
๔. จํานวนตัวช้ีวัดที่รอขอมูล (การประเมินภายนอก) ๑ ตัวช้ีวดั 

คิดเปนรอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย  ๗๖.๑๙  ของตัวช้ีวัดทั้งหมด 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร (รอบ ๖ เดือน) ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
 ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอรายงาน          ผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  (รอบ  ๖ เดือน) ประจําปงบประมาณ   ๒๕๕๓ (ดังเอกสารประกอบ                
การชี้แจง) 

 รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ ๖ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒          
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) เกี่ยวกับการศึกษาตอของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน                           
การพัฒนาเพื่อการเข าสูตํ าแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและการพัฒนาบุคลากร                         



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๒๐

ดานสมรรถนะและการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในรอบ ๖ เดือน บรรลุผลการดําเนินงาน                 
ในระดับมหาวิทยาลั ยนอยกว าร อยละ  ๕๐  ของ เป าหมายตามแผนที่ กํ าหนด   รายงานนี ้                           
ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  ๑๒ /๒๕๕๓  วันที่                            
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สรุปรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร (รอบ ๖ เดือน) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา (จํานวนคน) ขอมูลบุลากรที่ลาศึกษาตอระหวาง  
๑ ต.ค. ๒๕๕๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ (ลาศกึษา) 

ตรี โท เอก รวม 
ลําดับ คณะ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
๑ คณะครุศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 
๒ คณะมนษุยศาสตรฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๐ ๖ ๐ 
๓ คณะวิทยาการจัดการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๒ ๑ 
๔ คณะวิทยาศาสตรฯ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ 
๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 
๗ คณะนติิศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๘ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๒ ๑ 
๙ คณะนเิทศศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 
 รวม ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๔ ๑ ๑๕ ๔ 

 
การพัฒนาบุคลากร เขาสูตําแหนงทางวิชาการ (รอบ ๖ เดือน) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้ 

ตําแหนงทางวชิาการ (จํานวนคน) ขอมูลบุลากรที่สงผลงานระหวาง 
๑ ต.ค. ๒๕๕๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
ลําดับ คณะ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
๑ คณะครุศาสตร ๖ ๐ ๓ ๑ ๐ ๐ ๙ ๑ 
๒ คณะมนษุยศาสตรฯ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๐ 
๓ คณะวิทยาการจัดการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ 
๔ คณะวิทยาศาสตรฯ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 
๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๓ ๐ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๒๑

๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ 
๗ คณะนติิศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๘ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๙ คณะนเิทศศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 รวม ๑๗ ๐ ๕ ๑ ๑ ๐ ๒๓ ๑ 

สรุปรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (รอบ ๖ เดือน) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา (จํานวนคน) ขอมูลบุลากรที่ลาศึกษาตอระหวาง 
๑ ต.ค. ๒๕๕๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ (ลาศกึษา) 

ตรี โท เอก รวม 
ลําดับ คณะ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
๑ คณะครุศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๒ คณะมนษุยศาสตรฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓ คณะวิทยาการจัดการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔ คณะวิทยาศาสตรฯ ๐ ๐ ๕ ๐ ๐ ๐ ๕ ๐ 
๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 
๗ คณะนติิศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๙ คณะนเิทศศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๐ สํานักงานอธิการบดี ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 
๑๑ สํานักวิทยบริการฯ ๑ ๑ ๓ ๓ ๐ ๐ ๔ ๔ 
๑๒ สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 
๑๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลยั ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๕ หนวยงานตรวจสอบภายใน ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ 

 รวม ๐ ๑ ๑๗ ๕ ๐ ๐ ๑๗ ๖ 
 

 ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ  อธิการบดีมีนโยบายใหลาศึกษาตอในภาคปกติและ             
เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงกลับมาปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (๙  ส.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๒๒

 ๕.๖ การจัดแผนการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรท่ีตางจากที่เสนอขอรับรองจากคุรุสภา 
 ผศ.อํานวย  บุญศรี  คณบดีคณะครุศาสตร  นําเสนอการจัดแผนการเรียนการสอน              
ของคณะครุศาสตรที่ตางจากที่เสนอขอรับรองจากคุรุสภา (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ตามที่คณะครุศาสตรนําเสนอหลักสูตร ค.บ. ๕ ป  หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๔๙  
เพื่อใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภารับรองปริญญาบัตรทางการศึกษาและไดรับรองแลวนั้น   เนื่องจาก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนําหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ  ณ  ศูนยจันทบุรีและ                   
ศูนยระยอง   คณะครุศาสตรจึงตองจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาคพิเศษ
ตางจากภาคปกติ  และนําเสนอใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภารับรองปริญญาบัตรทางการศึกษาและ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดรับรองแลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

 
(ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึกการประชุม 


